



บัตรเครดิต ใช้ถูกวิธีแสนดีมีประโยชน์

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เมษายน 2561 มีผู้ถือบัตรเครดิตประมาณ 20.7 ล้านบัตร และหากเทียบกับจำนวนประชากรไทยจำนวน 66.2 ล้านคน (ที่มา: เว็บไซต์ มิเตอร์ ประเทศไทย ณ 8 มิถุนายน 2561) เราจะพบว่าจำนวนคนไทย 1 ใน 3 ที่ถือบัตรเครดิต เราลองมาทำความเข้าใจประโยชน์ของบัตรเครดิตว่ามีมากน้อยแค่ไหนกัน ทำให้มีผู้ถือบัตรเครดิตจำนวนมากขนาดนี้

MANAGE

การที่ไม่ต้องพกเงินสดเลยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยแก่ตัวเราเองบัตรเครดิตเข้ามาตอบสนองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้ภายใน 45-55 วัน หลังจากที่เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้วขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต ผู้ให้บริการบางรายจะมีการสรุปรายการค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ในใบรายการแจ้งหนี้ซึ่งถือว่าทำให้ผู้ถือบัตรได้ประโยชน์ในการจัดบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นอย่างดี

GIFT

เมื่อพูดถึงบัตรเครดิตหลายคนนึกถึงเรื่องนี้อยากเป็นอันดับแรกๆ ในทุกการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการจะได้คะแนนสะสม โดยคะแนนสะสมนี้สามารถนำไปแลกของขวัญมากมาย เช่น การนำคะแนนสะสมไปแลกตัวเครื่องบิน นำคะแนนไปแลกเป็นส่วนลดทันทีที่ซื้อสินค้าหรือทานอาหาร หรือเมื่อใช้จ่ายตามที่กำหนดจะได้ Cash Back กลับมาในรอบบัญชีถัดไป เป็นต้น

BEHAVIOR

พฤติกรรมทางการเงินที่ดีเกิดขึ้นได้จากการฝึก เมื่อเราใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแล้วถึงกำหนดที่ต้องชำระเงินเราก็ต้องชำระเต็มจำนวน ซึ่งข้อมูลทางการเงินนี้จะปรากฏในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร หากเราไม่เคยมีประวัติหนี้ค้างชำระใดๆ จะส่งผลให้ในอนาคตเมื่อต้องการกู้เงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือซื้อรถยนต์ สถาบันทางการเงินก็จะพิจารณาอนุมัติได้ง่ายขึ้นด้วย

POWER

การเพิ่มอำนาจการซื้อสินค้าจากเงินที่เรามีอยู่แล้ว เช่น ถ้าเราต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งบ้านในราคา 100,000 บาท หากเราซื้อด้วยเงินสดก็จ่ายในราคา 100,000 บาท แต่หากชำระด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมส่งเสริมการขายด้วยการผ่อน 0% นาน 10 เดือนเราก็จะต้องผ่อนชำระจำนวน 10,000 บาทต่องวด เราก็ควรเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตและผ่อน 0% โดยนำเงิน 100,000 บาทนี้ไปลงทุนในอัตราผลตอบแทน 3% ต่อปีแล้วทยอยถอนออกมาเพื่อชำระค่างวดเดือนละ 10,000 บาทเป็นระยะเวลา 10 เดือนจะทำให้มีเงินเหลือจากการลงทุน 1,395.78 บาทเป็นของแถมอีกด้วย

EMERGENCY

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ บางบัตรเครดิตมีการประกันการเดินทางต่างประเทศให้ผู้ถือบัตรเครดิตความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุทุนประกันสูงถึง 2,000,000 บาท หรือในกรณีโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลและเกิดค่ารักษาขึ้นแต่ประกันสุขภาพที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมค่ารักษาทั้งหมดจึงต้องมีการชำระเงินสดส่วนเกินนั้น ถ้าเงินสดของเราไม่เพียงพอวงเงินจากบัตรเครดิตถือเป็นวงเงินฉุกเฉินที่สำรองไว้เป็นอย่างดี ถ้าหากวงเงินไม่พอสามารถโทรฯ ติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินได้อีก

การมีบัตรเครดิตไว้และใช้บัตรเครดิตอย่างถูกต้องก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการด้านค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี (MM)